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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
การประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 4  ประจำปี 2562 

วันจันทร์ที่  23  ธันวาคม  2562 
 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายมงคล  สิทธิชัย   ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
2. นายยุทธนา  แสงสุวรรณ  รองประธานสภาฯ 
3. นายอำนวย  รักชาติ   สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
4. นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
5. นายจรัญ  พัฒนชู   สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
6. นายสมชาย  ช่วยพิทักษ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
7. นายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
8. นายไพโรจน์   อักษรทอง  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
9. นางวณิชยา  อู่ทรงธรรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
10. นางอรวรรณ  นาคสวัสดิ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
11. นายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิสภาฯ เขต 1   
12. นางพรรณี  หมุนเวียน  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมคิด  ดำฉวาง   นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
2. นายบุญเลิศ  รอดศรี   รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
3. นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
4. นายยุทธนา  อุ้ยสกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
5. นายสุริยา  ศรีรัตน ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
6. นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์  เลขานุการสภาฯ 
7. จ.อ.ประสิทธิ์  สายแก้ว   ผอ.กองช่าง 
8. นางสุธัญญา  ศุภฉายากุล  ผอ.กองการศึกษา 
9. นางนันทา   ชัยยศ   ผอ.กองคลัง 
10. นายกิตติศักดิ์   เลือนลอย  ประชุมชนหมู่ที่ 4 
11. น.ส.บุษรีย์  บุญถนอม  ผช.จพง.ธุรการ 
12. นางปราณี  อินทร์ช่วย  ภารโรง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ถึง 
เลขานุการสภาฯ เวลานัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี ๒๕๕๘ และได้

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาได้มาลง
ชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

  โอกาสต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเรียนเชิญครับ 

นายมงคล   สิทธิชัย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีสมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ประจำปี ๒๕62  ต่อไป กระผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.ทางเทศบาลตำบลพรุพีได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในวันที่  24 – 26 
ธันวาคม 2562มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ประเภทสากล แข่งขันในกลุ่มหมู่บ้าน 
และประเภท พ้ืนบ้าน จะจัดขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม  2562 
 2.ทางเทศบาลตำบลพรุพี จัดพิธีมอบรูปพระฉายาลักษณ์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรุพี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 

2562 เมื่อวันที่  23  กันยายน  2562   
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาว่ามีข้อความ 
ประธานสภา ฯ               ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสำคัญ หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมืองครับ 
 
นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1  กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภา เขต 1  

ไปดูหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 4 จาก ทางหมู่บ้านได้คัดสรรมันไว้หมู่บ้าน ขอให้
แก้ไขเป็นทางหมู่บ้านได้คัดสรรไว้หมู่บ้านนะครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านอื่นอีหรือไม่ครับ ผมคิดว่าท่านคงจะตรวจสอบ 
ประธานสภา ฯ               รายละเอียดกันพอสมควรแล้วครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ นัก

องค์ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มี   
เลขานุการสภาฯ จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมตามกฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ รับรอง ”รายงาน  
ประธานสภา ฯ การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  23  

กันยายน  2562 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  ๑1    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     ไม่ออกเสียง   -  เสียง    
    งดออกเสียง ๑เสียง 
      
นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “รับรอง”รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภา ฯ               สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562เมื่อวันที่  23  กันยายน  2562  ระเบียบวาระ

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลัง 

3.1  รายงานสถานะการเงินการคลัง และรายงานสถานะเงินสะสม ณ วันที่  
30  พฤศจิกายน  2562 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
ประธานสภา ฯ                
 
นายสมคิด  ดำฉวาง   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง และรายงานสถานะเงิน
สะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพีต่อไป 

รายงานสถานะการเงินการคลัง เทศบาลตำบลพรุพี รายรับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 ยอดรวมรายรับจริง 11 ,109,549.61  
บาท ซึ่ งในสิบเอ็ดล้านจะเป็นรายได้สองส่วน คือ รายได้ ไม่ รวมเงิน อุดหนุน 
6,005,126.18 บาท ส่วนที่สองอุดหนุนทั่วไป 5 ,104,423.43  บาท ซึ่งเงิน
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อุดหนุนทั่วไปจะเป็นช่วงๆ อุดหนุนทั่วไป 1 ,551,141.43 บาท เงินอุดหนุนตาม
ภารกิจถ่ายโอน 3,553,282.- บาท นี้คือรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
พฤศจิกายน 2562  รวมทั้งหมด  11,109,549.61.-  บาท 

รายจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562  
  ประมาณการ  จ่ายจริง 

    1.งบกลาง        10,895,860.00             1,500,120.19 
    2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       2,848,320.00       474,720.00 

3.เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)        12,880,020.00             1,750,270.00 
4.ค่าตอบแทน                    1,259,080.00                  61,440.00 
5.ค่าใช้สอย   4,717,870.00                371,590.00 
6.ค่าวัสดุ   2,324,500.00                 69,042.00 
7.ค่าสาธารณูปโภค  1,609,600.00               228,389.18 
8.ค่าครุภัณฑ์   238,350.00                 30,000.00 
9.ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  5,453,500.00                         - 
10.เงินอุดหนุน   2,126,000.00 388,000.00 

รวมรายจ่าย       44,353,100.00  4,873,571.37 
 
    ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

- เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
นำส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว 14,529,356.05 บาท 
- สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย 0.00.-  บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน  14,529,356.05 บาท 
- สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)   3,337,485.00 บาท 
- กันเงินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4,435,310.00 บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้   6,756,561.05 บาท 
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562จำนวน 18 ,347,055.82 
บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเขาวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพีต่อไปครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายครับ 
ประธานสภา ฯ               
 
นายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1  กระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิกสภา เขต 1  
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 ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้รายงานสถานะการเงินการคลังเมื่อดูที่ท่านรายงาน
มาตั้งข้อสังเกตได้ว่าตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 เป็น
เวลา 2 เดือน อยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่ารายได้จากรายรับจริง ข้อที่ 4 
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์  ตั้งไว้ 1,000,000  บาท แต่รับจริง 56,767 
บาท ถ้าสังเกตลงไปอีกที่รวมยอดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1 ,609,600  
บาท จ่ายจริง 228,389.18 บาท ถ้าท่านตั้งข้อสังเกตรายรับกับรายจ่ายมันไม่
สัมพันธ์กันครับดูรายจ่ายภายในเวลา 2 เดือน กับรายรับมันไม่สัมพันธ์กันไม่ทราบว่า
มันเกิดปัญหาอะไรอยากจะถามท่านประธานอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ                
 
นายสมคิด  ดำฉวาง   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตามที่สมาชิกได้ซักถามทั้งรายรับและรายจ่ายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมารับ
น้อยจ่ายมากกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญคุณนันทา   ชัยยศ ผอ.กองคลัง ครับ  
ประธานสภา ฯ               
 
นางนันทา   ชัยยศ   เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง   ดิฉันนางนันทา  ชัยยศ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลพรุพี 

สืบ เนื่ องจากการซักถามของทางสมาชิกขอชี้แจงหมวด รายได้จาก
สาธารณูปโภคตามที่ปรากฏในยอด รวมถึงค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของสำนักงานมี กองช่าง 
กองคลัง กองการศึกษา และ สำนักปลัดในอาคารตัวใหญ่รวมถึงศูนย์กู้ชีพ และส่ง
ไปรษณีย์เพราะช่วงนี้ส่งเอกสารเยอะมากเดือนละ 2-3 พัน ทำให้ดูว่าค่าใช้จ่ายเยอะ 
ค่าไฟฟ้า กับประปา 6-7 หมื่นต่อเดือน ค่าไฟฟ้าของเดือนกันยายนเป็นยอดค้างจ่าย
เพราะไม่สามารถจ่ายทันในเดือนนั้นขอบคุณค่ะ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกมีข้อติดใจหรือไม่ครับถ้าสงสัยขอเชิญซักถามได้ครับ  
ประธานสภา ฯ               ถ้าไม่มีผมจะผ่านนะครับเพราะไม่มีการลงมติครับ  ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู้ถาม   (ถ้ามี) 
     -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

ข้อ6.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน  17  
โครงการ(กองช่าง) 

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาล ชี้แจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์เลขานุการสภาฯ 
      ขอชี้แจงระเบียบครับ 

     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ  .ศ  . 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาด 
เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
กระทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายสมคิด  ดำฉวาง   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
     สำหรับญัตตินี้ขอมอบให้รองบุญเลิศ  รอดศรี เป็นผู้เสนอครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ  รอดศรีเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ 
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นายบุญเลิศ   รอดศรี   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ทุกท่านกระผมนายบุญเลิศ  รอดศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกให้เสนอญัตติ 
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ   
จำนวน  17  โครงการ  ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลพรุ
พี ขนาดผิดจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทาง
ลงหินแร่แอนไฮไลน์ ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นจำนวนเงิน 472,100.-  บาท (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  143 ลำดับที่ 58) 

2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านลุงเสงี่ยมหมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร  ผิวทางลงหินแร่
แอนไฮไลน์ 330 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบและเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด 
เป็นเงินจำนวน 144,000.- บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า  163 ลำดับที่ 40) 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งทือ– หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลน์ ข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบล
พรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  600,700.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า  144 ลำดับที่ 10) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหมู่ที่ 3 ทุ่งถือ (หมู่ที่  3) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลน์  ข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบล
พรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  614,400.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า  144 ลำดับที่ 10) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายอินทนิลฝั่งตะวันออก หมู่ที่  3  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา  0.12 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอน
ไฮไลน์  ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่าง
เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  607 ,600.-  บาท (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  153 ลำดับที่ 28) 

6.โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออกสายใหม่ หมู่ที่ 3  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 1,280.00 เมตร ผิวทาง
ลงหินแร่แอนไฮไลน์  1,050 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบและเกรดคู ระบายน้ำทั้ง
สองข้าง  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี
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กำหนด เป็นเงินจำนวน  496 ,300.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า  162 ลำดับที่ 48) 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสางทางเลียบรถไฟ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3 (หมู่ที่ 
3) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 1 ,000.00 เมตร ผิว
ทางลงหินแร่แอนไฮไลน์  400 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบและเกรดคูระบายน้ำทั้ง
สองข้าง  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี
กำหนด เป็นเงินจำนวน  152,900.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561-2564 หน้า  157 ลำดับที่ 37) 

8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1 ,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่าง
เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  986 ,300.-  บาท (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  140 ลำดับที่ 3) 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหินแท่นตอนปลาย หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 เมตร ผิวทางลงหิน
แร่แอนไฮไลน์  400 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบและเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด 
เป็นเงินจำนวน  152,900.-  บาท  

10. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านทนายสุรัตน์ถึงซอยต้นหมอหมู่ที่ 7  
(หมู่ที่ 4) กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ยาว 1 ,180.00 เมตร พร้อม
เกลี่ยเรียบและเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การทีก่องช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  294,000.-  บาท (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  163 ลำดับที่ 10 ) 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองสูญ – ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 
5 กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 2,330.00 เมตร ผิวทางลงหิน
แร่แอนไฮไลน์  932 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบและเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด 
เป็นเงินจำนวน  352,000.-  บาท 

12. โครงการซ่อมถนนลูกรังสายเชื่อมเลียบคลองสูญกับถนนคลองสูญ – 
เอเชีย หมู่ที่  5  กว้าง 3.00 เมตร ผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร ทาง
ลงหินแร่แอนไฮไลน์  60 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบรายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  18 ,800.-  
บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ช่วยสิน – หนอง
กรามช้าง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลน์  ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
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  และประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  
  472,100.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 
  หน้า  144 ลำดับที่ 11) 

  14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตร 2 หมู่ที่ 
  6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
  ลงหินแร่แอนไฮไลน์  ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
  ประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน   
  710,100.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 
  หน้า  154 ลำดับที่ 30) 

15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่  6 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร ผิวทาง
ลงหินแร่แอนไฮไลน์ 60 ลบ.ม. พร้อมบดอัดและเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี
กำหนด เป็นเงินจำนวน 24,600.-  บาท  

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเคียงพิง หมู่ที่  7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00  เมตร หนา 0.12 เมตร  ไหล่ทางลงหินแร่
แอนไฮไลน์  ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุ 
พีกำหนด เป็นเงิน 472,100.-  บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า  147 ลำดับที่ 17) 

17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นหมอตอนปลาย หมู่ที่ 7  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 1 ,850.00 เมตร  
พร้อมเกลี่ยเรียบและเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  
183,300.-  บาท  

รวมงบประมาณที่ขอเสนอโครงการเพ่ือนำเข้าสภาเทศบาลตำบลพรุ
พีพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  
6,754,200.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

ขออนุญาตให้เพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดตามที่แนบไปแล้วครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่เสนอโครงการทั้ง 17 โครงการ 
ประธานสภา ฯ               ก่อนที่จะอนุมัติไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอภิ 

ปลายต่างๆ เพื่อที่จะให้ทางคณะผู้บริหารได้ทำหรือพัฒนาเป็นไปตามรูปแบบ
ตามสภาฯ ก่อนจะอนุมัติ ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเขต 1 
ครับ 
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นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเขต 1   ทุกท่านกระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  1 

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 17 
โครงการ 6,754,200.- บาท  สิ่งที่กระผมคาใจอยู่มีอยู่ 2-3 โครงการครับ
ท่านประธาน  โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งทือ– หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร ไหล่ทาง
ลงหินแร่แอนไฮไลน์ ข้างละ 0.50 เมตร เป็นเงินจำนวน  600,700.-  บาท 
และ โครงการที่ 4ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหมู่ที่ 3 ทุ่งทือ (หมู่ที่  3) ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่
แอนไฮไลน์  ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด เป็นเงินจำนวน  614,400.-  บาท  
ตามที่ผมได้ตรวจสอบทุกโครงการที่ผมอธิบายมาสรุปหมู่ 2 กับหมู่ 3 เชื่อม 
โครงการที่ 3 จะเริ่มต้นที่หมู่ที่ 3 ทำสะพานจีนเข้าไปในโรงเรียนพรุพี แล้ว
โครงการที่ 4 ก็หมู่ 3 อีก ฝ่ายบริหารจะเริ่มต้นตรงไหนเพราะผมดูแล้วมันอยู่
ในสายเดียวกัน ทั้ง 2 โครงการ ฝ่ายบริหารจะจับจากหน้าโรงเรียนพรุพีหรือ
จับจากสะพานจีน ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ตามท่ีท่านสมาชิกได้มีข้อสงสัย ขอเชิญท่านยุทธนา  แสงสุวรรณ  
ประธานสภา ฯ               ครับ 

 
นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่านกระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ในถนนสายเดียวกันให้ออกสะพานจีนแต่ถนนสายนี้จะกินพ้ืนที่อยู่ 2
หมู่บ้านการจัดสรรงบประมาณนั้น ถ้าหากทำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเกิด
ปัญหากันก็เลยว่า 1. คอนกรีตทุ่งทือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 จากท่ีเดิมของหมู่ 2 ที่
ทำไว้ 200 เมตร ออกมาจากฝ่ายโรงเรียนพรุพีแล้วโครงการที่ 4 นั้น จาก
สะพานจีนเข้าไปจากฝังนี้ และอีกส่วนประเมินระยะทางเท่ากันท่านอาจสงสัย
ว่าทำไมวงเงินต่างกัน 6 พันบาท ทางฝ่ายสะพานจีนวางท่อ ทั้ง 2 ฝังจากหมู่ 
2 และหมู่ 3 ฝังละ 200 เมตร ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์ ครับ 
ประธานสภา ฯ                

 
นายไตรลาศ  เกตุณรายณ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯและคณะ 
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้บริหารทุกท่านกระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิกสภา เขต 1  
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จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับแค่เปลี่ยนจาก 3 เป็น 2 เป็น
จาก 2 เป็น 3 แต่นี้คือญัตติที่ทางคณะผู้บริหารเสนอมาแต่ถ้าท่านละเอียด
สักนิดท่านเปิดดูรายละเอียดของโครงการจะเขียนมาถูกต้องถ้าสังเกตปัญหา
มันไม่เยอะ คือความเข้าใจคลาดเคลื่อนดีใจครับที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมของโครงการทั้งหมดเป็นเงินทั้งหมดหกล้านกว่าบาท
เป็นเรื่องที่ดี ที่ทำให้พรุพีได้เกิดการพัฒนามากขึ้นก็เป็นเรื่องที่สมควรที่มี
งบประมาณก็จะต้องจัดทำ แต่ถ้าในการจัดทำเรื่องงบประมาณจ่ายขาดเมื่อ
ทางคณะผู้บริหารได้เสนอให้ทางสภาฯ เทศบาลอนุมัติ เมื่ออนุมัติไปแล้วเงิน
จ่ายสะสมสามารถจัดทำได้เลยครับ หลายๆ โครงการก็น่าเป็นห่วง เรื่องการ
อุทิศของพรุพีเราก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหลายๆ โครงการเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่อง
ไปอุทิศเพราะถ้าเกิดปัญหาโครงการบางโครงการเมื่ออนุมัติ ไปแล้วก็ไม่
สามารถจัดทำได้มองถึงความเสียโอกาสท่านประธานครับอยากจะให้ทาง
คณะผู้บริหารได้จัดทำความละเอียดการอุทิศที่ดินโดยเฉพาะโครงการบุกเบิก
อยากให้ทางคณะผู้บริหารจัดเรียกหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการขอหนังสืออุทิศ
เพ่ือจะได้มาประกอบการจัดทำโครงการ สำหรับผมก็ไม่ได้ขัดข้องในเรื่องการ
จ่ายขาด ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกเขต 2 ครับ 
ประธานสภา ฯ                

 
นายสุริยา  ประพันธ์    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเขต 2   ทุกท่านกระผมนายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  2 

เรียนถามเรื่องโครงการถนนลูกรังสายซอยต้นหมอ มีข้อข้องใจอยู่นิด
หนึ่งว่าพร้อมเกลี่ยเรียบเกรดคูระบายน้ำทั้งสองข้าง ไม่มีบดอัดใช่ไม่ครับ ถ้า
ไม่มีบดอัดขอเสริมได้ไม่ครับ เช่น ถ้าเอาหินไปเทแล้วพ้ืนที่ราบสูงจะเกิด
ปัญหาภายหลัง การสัญจรไปมาประกอบอาชีพของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่
หมู่ที่ 6 เขามีการบดอัดในส่วนของกระผมอยากได้แบบนั้นเพ่ือการสัญจรไป
มาในประกอบอาชีพถนนสายนั้น ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญท่านนายกสมคิด  ดำฉวาง ครับ 
ประธานสภา ฯ       
 
นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่านกระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 เรื่องที่ท่านไตรลาศ เป็นเรื่องคือการอุทิศตอนนี้เอกสารพร้อมที่เขา
อุทิศให้กับเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องของคุณสุริยา ประพันธ์ 
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เรื่องบดอัดทุกสายที่มีบดอัดแต่มีอยู่สายเดียวที่ไม่มีบดอัดเหตุที่ไม่บดอัดตรงนี้
เพราะว่าสภาพพ้ืนที่ ที่จะเอารถบดขึ้นไปมันไม่สามารถที่จะทำได้ คือสำรวจ
แล้วรถไม่สามารถขึ้นไปดำเนินการได้ กระผมคิดแล้วก่อนจะทำรถราคานี้ไม่
รวมค่าบดอัดขอชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ก่อนจะขออนุมัติ  
ประธานสภา ฯ         ถ้าไม่มี /ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน   
เลขานุการสภาฯ    .....12.....ท่าน  ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 6.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประธานสภาฯ   เพื่อดำเนินโครงการ  จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น  

6,754,200.- บาท  สมาชิกสภาฯท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  1๑  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      งดออกเสียง๑เสียง 
      ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 17  

โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น6,754,200.- บาทเห็นชอบ  ๑1   เสียง
ไม่เห็นชอบ   - เสียงงดออกเสียง  ๑  เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม  -  เสียง 

 
      ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.2 

 ข้อ 6.2 ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำถนนสายศาลาโสภณ – วัดสุคนธาวาส หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น 
ตั้งไว้ 663,500.- บาท เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ศ.ส.ล.) สายควนมืด หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น 663,500.- บาท 
(กองช่าง)ดังนี้ 
 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ
ครับ 
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นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
เลขานุการสภาฯ    ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์เลขานุการสภาฯ 
       ขอชี้แจงระเบียบครับ 
      ระเบียบ/กฎหมาย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และแก้ไขเพ่ิมเติม  )ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.  2543
ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

คุณภาพเปลี่ยน  สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ หรือโอนไป   
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
      สำหรับญัตตินี้ขอมอบให้รองบุญเลิศ  รอดศรี เป็นผู้เสนอครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ  รอดศรีเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายบุญเลิศ   รอดศรี    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ทุกท่านกระผมนายบุญเลิศ  รอดศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติ 
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน  1  รายการดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
ถนนสายศาลาโสภณ - วัดสุคนธาวาส หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตั้งไว้ 
663,500.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลาโสภณ - 
วัดสุคนธาวาส หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ปากรางกว้าง 0.80 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ระยะทาง 173.00 เมตร และขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 454.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำตามจุด
ต่างๆที่กำหนดในแบบแปลน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
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กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 164  ลำดับที่ 58)     

      โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายควนมืด หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่นตั้งไว้ 
663,500.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 
สายควนมืด หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่นขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ ข้างละ 
0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาล
ตำบลพรุพีกำหนด  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
หน้า 139 ลำดับที่ 1) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอได้โปรดนำเสนอที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายมงคล  สิทธิชัย   ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ข้อ 6.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนไปตั้ง 
ประธานสภา ฯ             จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1  รายการคูระบายน้ำหมู่ที่ 4ไม่ทราบว่ามี

เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามขอเชิญครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา ฯ            

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

สำหรับการยื่นญัตติในเรื่องนี้ คือตอนนี้ถนนสายคลองหินแท่นมาถึง
ใต้สะพานตอนนี้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้วและก็มีนายช่างมาดูเมื่อช่าง อบจ.มา
ในพ้ืนที่ของเรา และเราได้รื้อปูทั้งสองข้างออกและก็ทำเป็นถนนลาดยางใหม่
และถนน 6 เมตรจะต้องขยายออกไปอีกส่วนหนึ่ง พอขยายพื้นที่ที่จะทำคูน้ำ
ไม่เพียงพอก็เลยโอนงบประมาณส่วนนี้ไป ซึ่งเป็นหมู่ที่เดียวกัน คือ ควนมืด
เป็นถนนที่เป็นลูกรังอยู่เราก็เลยโอนงบประมาณส่วนนี้ไปลงถนนควนมืดและ
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สุดเขตของตำบลคลองปราบ นี้คือที่มาของการโอนงบและแจ้งให้เพ่ือน
สมาชิกได้ทราบครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์ ครับ 
ประธานสภา ฯ                

 
นายไตรลาศ  เกตุณรายณ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯและคณะ 
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้บริหารทุกท่านกระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิกสภา เขต 1  

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ เรื่องคูระบายน้ำสายศาลาโสภณ -
วัดสุคนธาวาส หมู่ที่ 4 วัตถุประสงค์เรื่องในการตั้งงบประมาณเมื่อครั้งก่อน
การระบายน้ำเมื่อย้ายตั้งเป็นโครงการใหม่ไปที่ควนมืดก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อทาง
ท่านนายกบอกว่าทาง อบจ. ได้ทำถนนผมว่าแล้วน้ำจะไปไหนเพราะว่าน้ำคง
สภาพเดิมวิธีการทำของ อบจ. ไม่แน่ใจจะเกิดปัญหาเพราะน้ำทำปัญหาให้กับ
ชาวบ้านหรือไม่จะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีครับ 
ประธานสภา ฯ            

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ต้องขอขอบคุณท่านไตรลาศ เกตุณรายณ์ ที่ได้ซักถาม ถนนที่ทำใหม่
พอดีทั้งสองข้างออกและรีไซเคิลถนนเดิมนั้นใหม่และเอาหินมาเพ่ิมกรีด
ยกระดับถนนใหม่ในการเปลี่ยนระดับเราจะถ่ายน้ำในหลายส่วนอย่างไร พื้นที่
จำกัดไม่ทำเป็นคูน้ำสามารถดำเนินการได้แต่ถนนยกระดับขึ้นมาส่วนหนึ่ง
และแบ่งให้น้ำมันไหลได้น้ำไม่มากแต่ไม่มีคูไหลคือถนนกับคูจะเสมอกันพอน้ำ
มาก็ไหลท้วมถนนแต่หากยกระดับถนนและมีคูข้างนิดหน่อยก็จะไหลได้เพราะ
ช่าง อบจ.จะกรีด เป็นคูน้ ำมาให้ ไม่ลึกและไม่ เยอะบางที่ ก็ เหลือ 50 
เซนติเมตร เพราะพ้ืนที่จำกัดเท่าเดิม ขอบคุณครับ  

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ไมท่ราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ เพ่ือ 
ประธานสภา ฯ            ความเป็นห่วงเหมือนกันครับขอเชิญ ถ้าไม่มี /ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบองค์ประชุม 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน   
เลขานุการสภาฯ    .....12.....ท่าน  ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 6.2 ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาฯ รายการใหม่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายศาลาโสภณ –วัดสุ

คนธาวาส หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตั้งไว้ 663,500.- บาท เปลี่ยนเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศ.ส.ล.) สายควนมืดหมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินแท่น 663,500.- บาทสมาชิกสภาฯท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ   10 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      งดออกเสียง 2 เสียง 
      ไม่อยู่ในที่ประชุม  -   เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ข้อ 6.2 ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ำถนนสายศาลาโสภณ – วัดสุคนธาวาส หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน
แท่น ตั้งไว้ 663,500.- บาท เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ศ.ส.ล.) สายควนมืด หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น 663,500.- 
บาทเห็นชอบ  ๑0   เสียงไม่เห็นชอบ   - เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่อยู่
ในที่ประชุม-เสียง 

 
ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.3 
 
ข้อ 6.3 ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ เทศบาลตำบลพรุ

พี จำนวน 3  รายการ จำนวน 49,900.- บาท (กองคลัง) 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
เลขานุการสภาฯ    ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์เลขานุการสภาฯ 
       ขอชี้แจงระเบียบครับ 
      ระเบียบ/กฎหมาย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (3 ฉบับที่)พ.ศ.2543 
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
      สำหรับญัตตินี้ขอมอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ เป็นผู้เสนอครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านรองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ทุกท่านกระผมนายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติ 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ 

(กองคลัง) เทศบาลตำบลพรุพี เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการในส่วนที่เสนอ  

      เรื่องเดิม 
 เนื่องจาก ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
ส ำนักงำนเนื่องจากมีอุปกรณ์สำนักงานเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่  

      ข้อเท็จจริง 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณบางรายการตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปตั้งไว้และมีความจำเป็นจะต้องใช้ 

ข้อเสนอ 
จึงเห็นควรดำเนินการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

บุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,289,760.00.-
บาท (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)  

งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ        1,159,250.00.-บาท 
โอนลด                     32,400.00.-บาท 
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ              1,126,850.00.-บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 
0.00.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ   0.00.-บาท  
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โอนเพิ่ม       32,400.00.-บาท  
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ      32,400.00.-บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  จ ำ น ว น  1 

เครื่อง 
      1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู 
      2. ราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วย ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
    โอนลด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. .2563 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องพิมพ์   15,000บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  

งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ  15,000.00.-บาท 
โอนลด     15,000.00.-บาท 
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ                     0.00.-บาท 
โอนเพิ่ม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. .2563 งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน  ค่ าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 15,000บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
 งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ        0.00.-บาท  

โอนเพิ่ม     15,000.00.-บาท  
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ    15,000.00.-บาท 

 โอนลด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. .2563 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องสำรองไฟ  2,500บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  

งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ  2,500.00.-บาท 
โอนลด       2,500.00.-บาท 
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ                   0.00.-บาท 
โอนเพ่ิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. .2563 งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน  ค่ าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ   2,500บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

     งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ           0.00.-บาท  
โอนเพิ่ม      2,500.00.-บาท  
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งบประมาณหลังโอน คงเหลือ      2,500.00.-บาท 
      จัดซื้อเครื่องพิมพ ์   จำนวน  15,000 บาท 

 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี  
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที(ppm)  
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
 - มีหน่ วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้ อยกว่ า 256 MB - 
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi  

      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
      - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
      - สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มี ช่ อ งเชื่ อมต่ อระบบ เครือข่ าย  (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

( รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ) 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า   จำนวน     2,500 บาท 
     เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800AV (480 Watts) 
      -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
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และสังคม)ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอ  
ประธานสภา ฯ              เชิญครับถ้าไม่มี /ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน   
เลขานุการสภาฯ    .....12.....ท่าน  ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 6.3ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้ง 
ประธานสภาฯ รายการใหม่ เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 3  รายการ จำนวน 49 ,900.- 

บาท (กองคลัง) สมาชิกสภาฯท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ   11 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
      ไม่อยู่ในที่ประชุม  -   เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ข้อ 6.2 ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ เทศบาลตำบลพรุพี 

จำนวน 3  รายการ จำนวน 49,900.- บาท (กองคลัง)เห็นชอบ  ๑1
เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่เห็นชอบ   - เสียงไม่อยู่ในที่ประชุม-เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.4 
 
ข้อ 6.4. การโอนงบประมาณเพื่ อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี  ได้ตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และได้
ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั้น จำนวนเงิน8,000.- บาท(กองการศึกษา) 

 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
เลขานุการสภาฯ    ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์เลขานุการสภาฯ 
       ขอชี้แจงระเบียบครับ 
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ระเบียบ/กฎหมาย 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้อำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
      สำหรับญัตตินี้ขอมอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ เป็นผู้เสนอครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านรองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ทุกท่านกระผมนายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตต ิ
ข้าพเจ้าขอเสนอ  เรื่อง  การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563  ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี  ได้
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และ
ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว  นั้น  จำนวนเงิน  8,000.-บาท 
 กองการศึกษา 

      ข้อเท็จจริง 
 1.ตามที่กองการศึกษา  ได้ขออนุมัติให้พัสดุกลางดำเนินการจัดจ้าง
ซ่อมเครื่องพิมพ์  Canon  รุ่น  IP  7270  หมายเลขครุภัณฑ์  478-59-
0032  เนื่องจาก  ไม่สามารถรับคำสั่งพิมพ์เอกสารได ้

2.กองคลัง  ได้แจ้งกลับมายังกองการศึกษา  ว่า  งานพัสดุ  ได้
ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์  Canon รุ่น IP 7270 เป็นครุภัณฑ์ที่ซื้อ
มาในทะเบียนครุภัณฑ์ พบว่า ราคาที่ซื้อมา 4,300 บาท ในปี  พ.ศ.2559  
ซึ่งราคาในการซ่อมสูงกว่าครุภัณฑ์ที่ ได้ซื้อมาเกือบเท่าตัว  ตามบันทึก
ข้อความกองคลัง ที่  สฎ  72402/1172 ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติให้พัสดุกลางดำเนินการจัดจ้าง
ซ่อมเครื่องพิมพ์  Canon  รุ่น IP  7270 หมายเลขครุภัณฑ์  478-59-
0032  (-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ-) 
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3.เนื่องจาก  มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ  กองการศึกษา  จึงมีความ
จำเป็นขออนุมัติ โอนลด–โอนเพ่ิมงบประมาณบางรายการ  เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เอกสาร  โดยการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(00211 )  งบบุ คลากร(520000) หมวดเงิน เดื อน (ฝ่ ายประจำ) 
(522000)  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100)  งบประมาณ 

               ตั้งไว้  1,382,820.-บาท  
คงเหลือ            1,154,160.-บาท 

      โอนลด         8,000.-บาท 
      คงเหลือ          1,146,160.-บาท  
 

 รวมโอนลดจำนวน  1 รายการ  เป็นเงิน  8,000.-บาท(-แปดพัน
 บาทถ้วน-) 

 
โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
2563  หน่วยงานกองการศึกษา  แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)  งบลงทุน(540000)  หมวดค่าครุภัณฑ์
(541000)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)  งบประมาณตั้งไว้  
8,000.-บาท (-แปดพันบาทถ้วน-)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  จำนวน  1  เครื่อง(ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  เป็นเงิน  8,000  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer , Copier , Scanner  
และ  Fax  ภายในเครื่องเดียวกัน 

-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 

      -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 × 1,200  dpi   

 -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า  
27  หน้าต่อนาที(ppm) หรือ  8  ภาพต่อนาที (ipm)  
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-  มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อยกว่า  
15  หน้าต่อนาที(ppm) หรือ  5 ภาพต่อนาที (ipm)  

      -  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาดA4(ขาวดำ – สี)  ได้ 

 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 × 600  
dpi 

      -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

      -  สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 

      -  สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สำเนา 

      -  สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็น 

 -  มี ช่ องเชื่ อมต่ อ  ( Interface)  แบบ   USB  2.0  ห รือดีกว่ า  
จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ  
10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือ สามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi–Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้

      -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น 

      -  สามารถใช้ได้กับ  A4 , Latter , Legal  และ  Custom    

ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  2563  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  8,000.-บาท(-แปดพัน
บาทถ้วน-) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเข้าวาระการประชุม  เสนอสภาเทศบาล
ตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอ  
ประธานสภา ฯ              เชิญครับถ้าไม่มี /ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน   
เลขานุการสภาฯ    .....12.....ท่าน  ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 6.4 การโอนงบประมาณเพื่อ 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563ตามที่

เทศบาลตำบลพรุพี  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั้น จำนวน
เงิน  8,000.- บาท สมาชิกสภาฯท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ   11 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
      ไม่อยู่ในที่ประชุม  -   เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ข้อ 6.4  การโอนงบประมาณเพื่ อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี  ได้ตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และได้
ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั้น จำนวนเงิน  8,000.- บาทเห็นชอบ  ๑1
เสียงไม่เห็นชอบ   -เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่อยู่ในที่ประชุม-เสียง 

 
ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.5 
 
ข้อ 6.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ .ศ .2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน
60,400.- บาท 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องขอเชิญครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
เลขานุการสภาฯ    ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์เลขานุการสภาฯ 
       ขอชี้แจงระเบียบครับ 

ระเบียบ/กฎหมาย 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   
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นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
      สำหรับญัตตินี้ขอมอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ เป็นผู้เสนอครับ 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านรองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์   เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ทุกท่านกระผมนายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตต ิ
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน  4 รายการ  รวมเป็นเงิน 60,400.-บาท  
 ตามที่เทศบาลตำบลพรุพีได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   27
กันยายน  2562  นั้น 

1.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน  จำนวน    34,000.00.-
บาท  

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน  2  เครื่อง  จำนวน  34,000.-
บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

2.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงาน จำนวน15,000.00.-
บาท  

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ 
Mulifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน  1  เครื่อง  จำนวน 15,000.-
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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3.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงานจำนวน    8,900.00.-
บาท  

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 1 จำนวน  1  เครื่อง  
จำนวน 8,900.-บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

4.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน จำนวน     2,500.00.-
บาท 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสำรอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน  1  เครื่อง  จำนวน 2,500.-บาท (สองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

     
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือพิจารณา

ต่อไป 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอ  
ประธานสภา ฯ              เชิญครับถ้าไม่มี /ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน   
เลขานุการสภาฯ    .....12.....ท่าน  ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 6.5ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จำนวน 4 รายการ  เป็น เงิน60 ,400.- บาทสมาชิกสภาฯท่านใด
“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ   10 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
      งดออกเสียง 2 เสียง 
      ไม่อยู่ในที่ประชุม  -   เสียง 
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นายมงคล  สิทธิชัย   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ข้อ 6.5  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ .ศ .2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน
60,400.- บาทเห็นชอบ  ๑0เสียง ไม่เห็นชอบ   - เสียงงดออกเสียง2
เสียงไม่อยู่ในที่ประชุม-เสียง 

 
ต่อไประเบียบวาระท่ี 7 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องท่ีเสนอใหม่แจ้งเพื่อทราบ 

 7.1รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
  
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องขอเชิญครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
เลขานุการสภาฯ    ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์เลขานุการสภาฯ 
       ขอชี้แจงระเบียบครับ 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจำทุกปี 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ  
ประธานสภา ฯ             

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ 
วรรค 5 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี จึ งเรียนมาเพ่ื อ โป รด
นำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลพรุพี  เพือ่ทราบต่อไป 
 สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่ได้แถลงไปอยู่ในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามในการปฏิบัติ  
ประธานสภา ฯ             หน้าที่ของคณะผู้บริหาร ถ้ามีขอสงสัยหรือว่านำเสนอต่อที่ประชุมอย่างไรบ้าง

ก็ขอเชิญครับญัตตินี้ไม่มีการลงมติครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารหรือเพ่ือนสมาชิกมีประเด็นหรือว่ามีขอ 
ประธานสภา ฯ               สงสัยการทำงานของเทศบาลตำบลพรุพีหรือว่าแก้ไขอย่างไรในการทำงานให้ 

เข้าใจเข้าถึงบทบาทหน้าที่ของท่านสมาชิก ไม่ทราบว่ามีไม่ครับ ขอเชิญท่าน
นายกครับ 
 

นายสมคิด  ดำฉวาง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ทุกท่าน กระผมนายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 หนึ่งปีที่ได้ดำเนินตามหน้าที่ของแต่ฝ่ายปีใหม่จะสิ้นสุดลงกระผมใน
ฐานะผู้บริหารขออวยพรให้ท่านสมาชิกมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้
สมหวังปราถนาทุกประการขอชี้แจงให้ เพ่ือนสมาชิกอยู่ โดยเฉพาะใน
ปีงบประมาณ 2563 ผมก็พยายามหางบจากภายนอกแต่มีปัญหาอุปสรรค
เพราะโครงการที่ขอสนับสนุนจากภายนอกในนี้อำเภอบ้านนาสารทำให้เสีย
โอกาสทั้งอำเภอเพราะว่าโครงการที่เรานำเสนอฝ่ายประชาคมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้ งอำเภอบ้านนาสารไม่มีโครางการเข้าไปสัก
โครงการเดียว พอไปตรวจสอบแล้วท้องถิ่นอำเภอไม่ให้ส่งโครงการทั้งอำเภอ
บ้านนาสาร และ ข่าวดีสำหรับชาวตำบลพรุพีได้งบสนับสนุนมา 1. สนามฟุต
ซอ ต้องขึ้นไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบว่าเมื่อก่อนขอไปโดยเฉพาะพ้ืนสนามเรา
ขอแบบของโรงเรียนพรุพีเพราะสนับสนุนในเรื่องยางพารา 2. งบประมาณ
ของ อบจ. ในเรื่องเงินสะสมผมของบประมาณต่อเนื่องจากศาลาโสภณ-วัดสุ
คนธาวาสเขาก็ได้อนุมัติจากศาลาโสภณ-วัดสุคนธาวาส ประมาณ 6 ล้านกว่า
บาท ตอนนี้อยู่ขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง จากนั้นก็ต่อจากใต้สะพาน-วัดสุ
คนธาวาส จากถนน 4 เมตร ขยาย เป็น 6 เมตร ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณสุริยาประพันธ์ สมาชิกสภาเขต 2 ครับ 
ประธานสภา ฯ             
 
นายสุริยา  ประพันธ์    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเขต 2   ทุกท่านกระผมนายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  2 

 1.การประชุมครั้งที่แล้วรับปากว่าจะซ่อมกล้องวงจรปิดตอนนี้ได้
ดำเนินการไปถึงไหนผมก็ยังไม่ได้รับทราบวันนี้ต้องการรับทราบครับ 
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2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนเขาตกตอนนี้ดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว และ การแจ้งซ่อมถนนสายยวนผึ้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2562  ข้าพเจ้านายสุริยา  ประพันธ์  ได้มาแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
พรุพีเพ่ือจะแจ้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีน้ำกัดเซาะ  ในผิวถนน
ซอยยวนผึ้งไม่ทราบว่าท่านจะได้เข้าไปดูแล้วหรือยังครับ กระผมมีเอกสาร
เรียบร้อยที่ส่งให้คณะผู้บริหารไปแล้วนั้น  ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร
นิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2562  ขอใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
4009 ที่กระผมมาทำหนังสือนั้นโดยกระผมกับทางหลวงที่มาขุดคูระบายน้ำ
ในเขต 5 นั้นตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแต่เอารถน้ำของเทศบาลเอาไปใช้
เพ่ือฉีดล้างฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่นั้นการสันจรไปมาของพ่ีน้องประชาชนต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายป้องกันและร่วมทั้งผู้บริหาร ฝ่ายทางหลวงฝากขอบคุณทาง
เทศบาลด้วยครับเพราะว่าเขาไม่มีรถน้ำร่วมด้วยช่วยกันไม่ให้พ่ีน้องเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเขต 1 ครับ 
ประธานสภา ฯ             
 
นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเขต 1   ทุกท่านกระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  1 

ผมมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านหรือเหมืองที่
เกิดปัญหาดินสไลด์ ดินถล่มช่วงนั้นปัญหาผลกระทบของคนหมู่ที่ 5 แล้วเกิด
จากการประปาเสียหายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมืองได้ดำเนินการซ่อมดำเนินการ
ให้เรียบร้อย แต่มาเมื่อวานรู้สึกว่าน้ำมันไม่ไหลอีกแล้วพนักงานไปดูแล้ว แต่
ผมโทรไปเช็คเรียบร้อยพนักงานไป 3 คน หา 2 วันไม่เจอน้ำแต่ละถัง หนึ่ง
หมื่นห้าพันลิตรหมดทุกวันแต่น้ำไม่ถึง 2 บ้าน ผมเลยแก้ปัญหาโดยการไปคุย
กับผู้จัดการเหมืองแล้วบอกให้พนักจ้างของเทศบาลไปดูแลเรื่องน้ำ วันเสาร์
ผมไปคุยกับผู้จัดการเหมืองบอกว่าช่วยรื้อทั้งหมดที่ขุดไปแล้วหาให้ผมหน่อย 
2 วันสามหมื่นลิตรไม่ถึงสักบ้านเลยมันไปไหนหมด เมื่อวันเสาร์สิบโมงเช้า
เหมืองขุดใหม่ให้ที่ถมที่ดินถล่มนั้นเขาสร้างถนนใหม่เรียบร้อยหมดแล้วตรง
กระผมพูดไม่ได้ตรงนั้นแต่ขุดที่เจอเขาขุดแล้วเขาถมดินกลับลงไปหินไปเทะ
ท่อระบายน้ำเราขาด น้ำไปตายอยู่หาไม่เจอเพราะมันไหลขุดต่อให้เรียบร้อย
เมื่อวันเสาร์เที่ยวกว่าก็เสร็จบ่ายสามโมงผมให้พนักงานของเทศบาลไปลอง
ปล่อยน้ำดูและผมก็ได้สั่งบอกว่าอย่าเพ่ิงปิดผมขอสามวันและค่อยปิดตามเติม
นี้คือการแก้ปัญหาของผม ขอบคุณครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิกสภาเขต 1 ครับ 
ประธานสภา ฯ             
 
นายไตรลาศ  เกตุณรายณ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯและคณะ 
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้บริหารทุกท่านกระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิกสภา เขต 1  

เกี่ยวกับเรื่องปัญหาผลกระทบจากเหมืองตามที่ท่านจรูญ  สวัสดิ์
เมือง ขออนุญาตเอ๋ยนาม ได้กล่าว จริงแล้วเขาคุยกันหลายเรื่องเหมือนกันเขา
หวั่นใจว่าต่อไปจะเกิดอีกไม่ เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาแล้ว ผมไม่ทราบว่าทาง
เทศบาลทางคณะผู้บริหารได้ใช้กรรมการชุดไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลงไป
สำรวจว่าอนาคตว่าถ้ามันเกิดขึ้น ว่าไปต่อรองตกลงกับเหมืองอย่างไรว่าจะทำ
ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นเกิดความมั่นใจส่วนที่ผลกระทบค่อยข้างจะ
แน่คือบ้านน้าฉวย อีกหลังคือบ้านหลานท่านนายกได้ขายไปแล้วครับเป็น
ปัญหาครับ ยังอีกหนึ่งบ้านเขาไปขายเพราะเขาอยู่ที่นั้นมาก่อน วันดีคืนดีถ้า
เกิดปัญหาขึ้นมาอีกแผ่นดินหรือผลกระทบอะไรต่างๆ ถ้าเกิดดินถล่มอีกเกิด
จากการระแวงไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้เขาไปทำในเรื่องนี้ เป็นอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบผู้ประกอบการเหมืองแร่อย่างไร ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ครั้งที่ผ่านมาเรื่องการประปาเพราะว่าตอนนี้มีประชาชนได้กล่าวว่า 
ประธานสภา ฯ             พนักงานจัดเก็บหายไปไหน เพราะบางท่านที่มาจ่ายหลายเดือนร่วมกัน

ทีเดียว บางท่านก็ไม่มีเงินจ่าย ช่วงนี้หมู่ที่ 5 คนเก็บก็ไม่ค่อยมีเขาบอกว่าออก
มาตรการว่าถ้าไม่มาจ่ายสามเดือนให้ตัดมาตรได้เลยครับนี้คือความคิดของ
ชาวบ้านขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

 

นายบุญเลิศ   รอดศรี    เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ทุกท่านกระผมนายบุญเลิศ  รอดศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
  กระผมในฐานะผู้รับผิดชอบต้องขอขอบคุณท่านสุริยา ตอนนี้เรื่อง

กล้องวงจรปิดผมให้ฝ่ายป้องกันเข้าไปดำเนินการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้
ปรึกษาหารือเรื่องกล้องวงจรปิด ก็ได้กำชับกันตลอดในช่วงปีใหม่นี้ทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานให้ผมทราบบ้างแล้ว มีการแต่ งตั้งให้ฝ่ายป้องกัน
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกสิบห้าวันครั้งเป็นลายลักษณ์ อักษรมี
ข้อบกพร่องอย่างไรเสียหายอย่างไรให้รีบรายงานเพ่ือได้แก้ไขและความ
ปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลพรุพี เรื่องถนนซอยยวนผึ้งตอนนี้
กระผมก็ได้รับรายงานจาก ผอ.กองช่างทาง ผอ.กองช่างก็ได้ทำหนังสือแจ้ง
รายงานไปยังผู้ประกอบการเพ่ือที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ แต่ก็ยังไม่ได้รับ
รายงานจากผู้ประกอบการเพราะอยู่ในช่วงประกันสัญญาอยู่ครับ เรียนท่าน
ประธานจะแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบว่าโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว
โครงการถนน 
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คอนกรีตซอยเกาะไทร หมู่ที่ 3ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการไปกว่าครึ่งแล้ว
ครับ โครงการเต่าถ่านก็ได้กว่าครึ่งแล้วเหมือนกัน ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล   สิทธิชัย  ขอเชิญคุณไตรลาศเกตณรายณ์ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายไตรลาศ  เกตุณรายณ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯและคณะ 
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้บริหารทุกท่านกระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์  สมาชิกสภา เขต 1  
  ข้อหารือเรื่องข้อเทศบัญญัติการใช้น้ำเมื่อสามสี่ปีก่อนสภาชุดนี้ทาง

คณะผู้บริหารได้เสนอให้สภาชุดนี้เป็นผู้อนุมัติเพ่ือจะบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดเก็บประปาของเทศบาลตำบลพรุพีในเทศบัญญัติระบุไว้ทุกเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในการจัดเก็บในการใช้ค่าที่เกิดความเสียหายจาก
การกระทำของบุคคลอ่ืน ใช้ข้อเทศบัญญัติตำบลในการบังคับใช้มากน้อยแค่
ไหน ถ้าดูแล้วประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทที่เกิดปัญหาในการค้างจัดเก็บเรื่อง
ขยะกับน้ำเป็นจำนวนเงินไม่น้อยทุกครั้งในการพูดในสภาเทศบาลถ้าดู
รายงานการบันทึกการประชุมหลายๆ ท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่อย่างโน้น
เจ้าหน้าที่อย่างนี้ การบริหารงานเพราะอำนาจการบริหารงานเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารที่จะบริหารเกี่ยวกับพนักงานต่างๆ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล   สิทธิชัย  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลและหัวสำนักปลัด ผอ.กองส่วน

ราชการ ทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  2562  ครับขอขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ลงชื่อ                  ผู้จดรายงานการประชุม     
          (นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์) 
            เลขานุการสภาเทศบาล  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เมื่อวันที่   ………………………………………………….. 
 

ถูกต้อง 
 
ไม่ถูกต้อง 

 
  ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 

  (นายจรัญพัฒนชู)                
     

  ลงชื่อ      กรรมการ 
     (นายสุริยา ประพันธ์)                   
 

  ลงชื่อ      กรรมการ/เลขานุการ 
     (นางวณิชยา อู่ทรงธรรม) 
 
สภาเทศบาลตำบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที.่...................................................... 

 
ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ 

      (นายมงคล สิทธิชัย) 
    ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 


